



จุลสารกรมจเรทหารบก

Inspector General

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
หน่วยทหาร กำลังพลของกองทัพบก และประชาชน

ฉบับที่ ๑๐ เดือน ส.ค.๕๕

การตรวจราชการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๕๖

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมจเรทหารบก มีแผนการตรวจราชการสายงานจเร ดังนี้

๑. การตรวจกิจการทั่วไป แบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ



๑.๑ การตรวจกิจการทั่วไป (หน่วยใช้) หน่วยรับตรวจได้แก่ หน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบ ทำการตรวจในเรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การเลี้ยงดู, การส่งกำลัง สป.๒ และ สป.๔ สาย ส., การส่งกำลัง สป.๒ และ สป.๔ สาย พธ, การส่งกำลัง สป.๕, อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุม การยิง, ยานพาหนะในและนอกอัตรာ และการประหยัดพลังงาน

๑.๒ การตรวจกิจการทั่วไป (หน่วยสนับสนุน) หน่วยรับตรวจได้แก่ มทบ., จทบ. และ บชร. ทำการตรวจในเรื่อง การส่งกำลัง สป.๒ และ ๔ สาย พธ., การส่งกำลัง สป.๕, การส่งกำลัง สป.๓, การส่งกำลัง แบบเตอริ ยาง และชิ้นส่วนซ่อม

๑.๓ การตรวจกิจการทั่วไป กรมทหารพราน หน่วยรับตรวจได้แก่ กรมทหารพราน ทภ.๑ - ๔ ทำการตรวจในเรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การเลี้ยงดู, การส่งกำลัง สป.๕ และอาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง

๒. การตรวจการจัดหา หน่วยรับตรวจได้แก่ ทภ.๑-๔, กรมฝ่ายยุทธบริการ, กรมฝ่ายกิจการพิเศษ และ นขต.ทบ.บางหน่วย โดยกำหนดความเร่งด่วนให้กับ หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป และพิจารณาวงเงินมากไปน้อย ทำการตรวจในเรื่อง การซื้อ การจ้างโดยวิธีตกลงราคา, การซื้อ การจ้างโดยวิธีสอบราคา, การซื้อ การจ้างโดย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction), การซื้อ การจ้าง โดยวิธีพิเศษ และการซื้อ การจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ



๓. การตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำ เป็นการตรวจการปฏิบัติของเรือนจำให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจำ พ.ศ.๒๕๕๑ และการดำเนินการของสัสดีจังหวัด และสัสดีอำเภอ ก่อนและหลังการตรวจเลือก ทหารกองประจำการ

๔. การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ทบ. หน่วยรับตรวจได้แก่ หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกหน่วยใน ทบ. ทำการตรวจในเรื่อง การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ ทหาร ทบ., การรักษาวินัยทหาร, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนารักษาขวัญ

กิจกรรมกรมจเรทหารบก



พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. และคณะลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ พระบรมมหาราชวัง (ศาลาสหทัยสมาคม)



พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมทบโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเพื่อสาธารณกุศล เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๕ ณ โรงงานฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี



พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๕๕ ณ ห้อง ๒๑๒, ๒๑๓ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๕



พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. และคณะนายทหารสัญญาบัตร ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๒๕ ปี ณ รร.จปร.จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕



พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดชนะสงคราม เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๕



พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ทบ. ณ กช. ค่ายภาณุรังษี จว.รบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๕

